



Hoa Đỗ Quyên

Đặng Hoàng Sơn

Ngày xưa ngày xưa ở một làng nọ có một đôi vợ chồng nghèo nhưng họ sống yêu thương nhau và rất hạnh phúc. Người chồng thì làm nghề săn bắt thú rừng và đốn củi để đem ra chợ bán. Do vậy anh thường xuyên vắng nhà. Cô vợ ở nhà thì trồng dâu nuôi tằm dệt vải quay tơ.

Một hôm người chồng vào rừng săn bắt thú. Anh ta đi đã lâu mà chưa thấy về. Người vợ ở nhà trông đợi chồng về. Mỗi ngày nàng cứ ngóng trông người chồng sau buổi hoàng hôn chiều tà nhưng người chồng vẫn không thấy trở về. Cô vợ kiên nhẫn đợi chồng về một tháng, hai tháng, rồi ba tháng vẫn chẳng thấy gì. Thấy bất thường người vợ quyết định khăn gói lên đường đi tìm chồng. Nhưng định mệnh dường như muốn trêu đùa họ, buổi sáng người vợ vừa cất bước ra đi thì buổi chiều người chồng trở về nên họ chẳng thể gặp mặt nhau.

Lại nói đến người vợ, nàng đi vào rừng tìm chồng. Người vợ cứ đi, và đi mãi từ ngày này qua ngày khác, lòng mong muốn tìm thấy bóng dáng chồng. Nàng đi đến độ kiệt sức và gục ngã bên tảng đá và trút hơi thở cuối cùng, rồi thân xác nàng rã đi. Bên tảng đá ấy mọc lên một loài cây, chỉ nở hoa khi mùa xuân về, màu hoa rất tươi và đẹp.

Khi người chồng trở về nhà thì chẳng thấy vợ mình đâu, bèn hỏi những người hàng xóm xung quanh, họ bảo rằng cô ấy đã vào rừng sâu tìm chàng. Thế là người chồng tức tốc khăn gói lên đường tìm vợ. Suốt dọc đường đi chàng gọi tên người vợ không ngừng, chàng cứ đi, và đi mãi, lại kiệt sức và gục ngã đúng trên tảng đá mà người vợ đã chết. Người chồng hoá kiếp thành một loài chim sống đơn độc một mình và đặc biệt cất tiếng hót khi trời đã hoàng hôn, tiếng hót như tiếng kêu than, tuyệt vọng ai oán. Loài chim này là **chim Quyên**.



Để tưởng nhớ cho mối tình buồn chung thủy của đôi vợ chồng. Nhân gian mới đặt tên cho loài hoa này là hoa Đỗ Quyên. Nó được ghép từ tên của người vợ là Đỗ nghĩa là đợi chờ, và tên của loài chim Quyên của người chồng với mong muốn 2 vợ chồng đoàn tụ với nhau trong hạnh phúc nên gọi loài hoa này là hoa Đỗ Quyên.

Hoa Đỗ Quyên có rất nhiều màu khác nhau như hồng, tím, đỏ trắng và có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Một bông hoa được tạo thành từ rất nhiều cánh xoắn, xếp chồng lên nhau tạo cảm giác ấm áp, gần gũi nên được mệnh danh là loài hoa mang đến sự hạnh phúc và thịnh vượng cho con người. Hoa Đỗ Quyên thường nở vào dịp Xuân về và nở rất lâu có thể lên đến vài tháng, nên rất được ưa chuộng.

Đặng Hoàng Sơn